

Số: 498/TB-UBND

Hương Trà, ngày 21 tháng 02 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Viết Hà, Phó Chủ tịch UBND  
thị xã (Tổ trưởng tổ công tác theo Quyết định số 1621/QĐ-UBND  
ngày 9/12/2021 của UBND thị xã) về việc xử lý quyết toán các dự án  
hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước**

Ngày 18/02/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Nguyễn Viết Hà chủ trì buổi họp nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã báo cáo công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2014 đến năm 2020. Cùng dự họp có các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 9/12/2021 của UBND thị xã và công chức xây dựng các xã, phường: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Vân, Hương Chũ, Hương Toàn, Bình Thành, Bình Tiên, Hương Bình.

Sau khi nghe Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Viết Hà kết luận:

Trong giai đoạn 2014 đến năm 2020, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành còn tồn đọng nhiều; có nhiều dự án đã hoàn thành, Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của phòng Quản lý đô thị theo quy định, do Chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ các thành phần hồ sơ. Vì vậy, chưa thể quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước, dẫn đến việc quản lý dự án kéo dài, gây nợ đọng xây dựng cơ bản (XD CB), làm giảm hiệu quả đầu tư; không tất toán được tài khoản của dự án, không hạch toán tăng tài sản kịp thời cũng như việc theo dõi, quản lý tài sản sau đầu tư trên địa bàn thị xã gặp nhiều khó khăn.

Để xử lý và khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn NSNN theo chỉ đạo, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, cũng như UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Viết Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường; các chủ đầu tư quán triệt và tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

**1.** Ủy ban nhân dân các xã, phường có liên quan đến các dự án trong giai đoạn 2014 đến năm 2020 (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ lưu trữ đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện

quyết toán dự án theo quy định. Làm việc trực tiếp với phòng Quản lý đô thị để được hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cụ thể từng dự án trong khâu quản lý chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, đề xuất biện pháp tháo gỡ; báo cáo gửi về Tổ công tác để xem xét, giải quyết. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, các nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định (nếu có); **hoàn thành trước ngày 05/03/2022**. Riêng đối với các dự án hoàn thành chậm quyết toán đã bổ sung hồ sơ, thủ tục đầy đủ thì các chủ đầu tư khẩn trương gửi hồ sơ về cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán **trước ngày 01/03/2022**.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 15/03/2021 của UBND thị xã về tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thị xã.

**2.** Thống nhất đề xuất tại báo cáo số 396/BC-TCKH ngày 16/11/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về công tác quyết toán dự án hoàn thành, thu hồi tạm ứng và quản lý tài sản công. Đồng thời, giao trách nhiệm Phòng tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư khắc phục tình trạng chậm lập và nộp quyết toán dự án hoàn thành.

**3.** Phòng Quản lý đô thị thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo Tổ công tác những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án còn tồn đọng thuộc lĩnh vực quản lý. Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quy định trong công tác quản lý chất lượng công trình được quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở.

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các TV, TCT theo Quyết định số 1621/QĐ-UBND;
- Các cơ quan đơn vị liên quan;
- CVP + CVKT, TH;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

